



ที่ อต ๗๕๕๐๑/๒๗๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
ถนนอุตร - สกล อต ๔๑๑๓๐

๒๐

ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน กำนันตำบลหนองหาน / ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ เล่ม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน เพื่อควบคุมการดำเนินงาน ให้เป็นไปได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองหานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้ประกาศใช้ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อปิดประกาศและ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ประชาชนทราบ โดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสิริกกร แก้วเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

อบต.หนองหาน

สำนักปลัด

โทร./โทรสาร. ๐ ๔๒๒๑ ๙๔๔๙



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ และเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวสิริกร แก้วเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน